



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร.๐ ๒๒๔๑ ๗๒๗๗ โทร ๒๖๑๕  
ที่ สบค. ๑๖๗๕๐ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย

สงค ๒๕๖๒/๖ ก.ว.๒ ๐๓/๑๙๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ผู้อำนวยการกลุ่ม

ด้วยสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ได้มีหนังสือ ที่ สวก ๐๖๐๐/ว ๔๔๖๗ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งว่าสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ได้ส่งประกาศรับสมัครทุนด้านพัฒนาบุคลากรวิจัย ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัย โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ [www.arda.or.th](http://www.arda.or.th) ดังนี้

๑. การให้ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ เป็นทุนหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนจาก สวก. ทั้งที่มีการจัดทำในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับสาขาตามแผนพัฒนาบุคลากรวิจัยการเกษตร และอยู่ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. ประกอบด้วยการฝึกอบรมระยะเวลา ไม่เกิน ๖ เดือน ต่อหลักสูตร หรือการปฏิบัติการวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี ต่อหลักสูตร

๒. การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยด้านการเกษตร มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยมีรายละเอียดการประกาศรับสมัครเพื่อรับทุน ดังนี้

๒.๑ ทุนที่รับสมัครประเภทปากเปล่า (Oral Presentation) จำนวน ๑๒ ทุน

๒.๒ ผลงานวิจัยที่จะไปนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ

๓. การให้ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจัย ซึ่งให้การสนับสนุนทุนลักษณะเป็นที่บุคลากรวิจัย เพื่อไปฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยทั้งโครงการภายในประเทศและต่างประเทศ และเป็นด้านหรือสาขาที่อยู่ภายใต้แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของ สวก. โดยการฝึกอบรม ระยะเวลาไม่เกิน ๑ เดือน ต่อหลักสูตร และการปฏิบัติการวิจัย ระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน ต่อหลักสูตร

ในการนี้ จึงขอให้หน่วยงานของท่านพิจารณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านทราบ หากมีผู้สนใจจะสมัครรับทุนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาบุคลากรวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๙ ๗๔๓๕ ต่อ ๓๖๑๑, ๓๖๑๔ หรือ ๓๖๑๖-๓๖๑๘ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ [www.arda.or.th](http://www.arda.or.th) หัวข้อทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย และให้ผู้สนใจสมัครกรอกใบสมัครขอรับทุนได้ที่เว็บไซต์ของ สวก.[www.arda.or.th](http://www.arda.or.th)>> หัวข้อ>>ทุนศึกษา/อบรม>> ทุนฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ หรือทุนนำเสนอผลงานวิจัย ณ ต่างประเทศ หรือ ทุนโครงการพัฒนาทีมบุคลากรวิจัย >> สมัครทุนผ่านระบบ PDMS โดยผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมทั้งส่ง

เอกสารประกอบการสมัครในระบบและยื่นเอกสารการสมัคร (ตัวจริง) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เลขที่ ๒๐๐๓/๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐ หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ EMS ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครและรับรองสำเนาในเอกสารประกอบการสมัครทุกฉบับภายในระยะเวลาของทุนที่กำหนด พร้อมทั้งกรอกแบบ ผอ.๑๔๒ ส่งให้ฝ่ายฝึกอบรมภายนอกและจัดการความรู้ ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อขออนุมัติกรมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งเวียนให้ข้าราชการในสังกัดทราบด้วย



(นายเอนก ก้านสังวอน)

ผส.บค.

เรียน ผอ.ส่วนฯ ผอ.ช.ภาคฯ ฝ่ายบริหารทั่วไป

เพื่อโปรดพิจารณา หากมีผู้ประสงค์จะสมัครรับทุนดังกล่าว โปรดดำเนินการสมัครตามขั้นตอนผ่านเว็บไซต์ของ สวท. และยื่นเอกสาร (ฉบับจริง) ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมกรอกแบบ ผอ.๑๔๒ ส่งฝ่ายบริหารฯ ภายในระยะเวลาที่กำหนดของแต่ละทุน เพื่อดำเนินการต่อไป.



(นางฐิตาภา ทุมวงษา)

ผบท.บอ. - ๙ กย ๒๕๖๒

